

ด่วนที่สุด

ที่ อด ๐๐๒๓.๔/ว ๕๐๑๒



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๔/ว ๕๐๑๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๒๒๙๘
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดได้แจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
และแผนปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงให้อำเภอแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกองเอก

ป.ป.น.ร. ๕ ๖

(ปราโมทย์ ธีญญพิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร.๐-๔๒๒๔-๑๘๘๖

<input type="checkbox"/> ผ.บ.ท.	<input checked="" type="checkbox"/> กง.กม.
<input type="checkbox"/> กง.บถ.	<input type="checkbox"/> กง.กง.
<input type="checkbox"/> กง.สส.	<input type="checkbox"/> กง.ทอ.

ต.นง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เลขรับที่ 12421
วันที่ - 8 ต.ค. 2564
เวลา 9.31 น.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๒๒๙/๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๕๗๒๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๒๓๗๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

กลุ่มงานอำนวยการ จัดการ และสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๓

ผู้ประสานงาน นางจันทร์รัตน์ อารุณปัญญากุล



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
 เลขที่รับหนังสือ... ๑๕๑๐
 วันที่... ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
 เวลา.....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ... 44243
 วันที่ 30 ก.ย. 2564
 เวลา.....

ส่วนราชการ กรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔ - ๖

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๒๗๗๒๗

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเตรียมการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติและแผนปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนอำเภอในการสนับสนุนการเลือกตั้งดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาคม จงจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

๒๗๖ กง.๑๓.

วิเศษ

(นายวิเศษ วาसानนท์)

ผอ.กต.

30 ก.ย. 6๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๕๐



สำนักทะเบียนกลาง
ถนนสำลุสภา ปท ๑๒๑๕๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียน นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๐๑๒/ว ๑๒๕๗
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ร่างแผนปฏิบัติงานเตรียมการเลือกตั้งฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. คำแนะนำการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเตรียมการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติและแผนปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเลือกตั้งดังกล่าวให้สำนักทะเบียนจังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. สำนักทะเบียนอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดทำและพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทำและพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งการรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง การแยกชุด การจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนอำเภอ ให้นายทะเบียนอำเภอ แจ้งประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอรับการสนับสนุนกระดาษแบบพิมพ์ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร และการพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ตามอัตราซึ่งกรมการปกครองได้ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๑๔๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด

๓. การส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน ให้นายทะเบียนอำเภอ ใช้วิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ทั้งนี้จะต้องส่งหนังสือดังกล่าวให้ถึงเจ้าบ้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีใช้วิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้นายทะเบียนอำเภอประสานทำความเข้าใจและวิธีการเบิกจ่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ชัดเจนก่อนการดำเนินการด้วย

๔. ตามพระราชบัญญัติ...

๔. ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไว้หลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้นายทะเบียนอำเภอประสานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแต่งตั้งให้ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอมีหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อและถอนชื่อ การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การรับแจ้งเหตุจำเป็น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้ว แต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ตลอดจนการแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

๕. ในกรณีที่มิผู้สมัครหรือผู้ใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศไว้ ให้ใช้วิธีการถ่ายสำเนาเอกสารจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ ๔ โดยอยู่ในการดูแลของนายทะเบียน เพื่อป้องกันมิให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชำรุด สูญหาย โดยผู้ขอคัดต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารเองทั้งหมด และไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมอื่นใด

๖. ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้

๖.๑ การจัดทำร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง)

๖.๒ การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ไม่น้อยกว่า ๒๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง)

๖.๓ การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบ ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง)

๖.๔ การรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องดำเนินการภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ไม่น้อย ๑๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง)

๖.๕ การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รอบแรก ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รอบสอง ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง)

๖.๖ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ (ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง)

๗. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในครั้งนี้

๗.๑ มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

๗.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง

๗.๓ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันเลือกตั้ง

๘. ให้สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง เป็นหน่วยงานระดับอำเภอมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอ สำหรับกรณีอำเภอเมือง ให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่สำนักทะเบียนจังหวัด

ในเขตพื้นที่อีกแห่งหนึ่งด้วย ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่องการเป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่จะต้องสนับสนุนการเลือกตั้งทราบแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙ จึงได้จัดทำคำแนะนำการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในประเด็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา

๙. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์จะขอตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ขยายเวลาการให้บริการดังกล่าวในช่วงนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง

๑๐. ให้สำนักทะเบียนอำเภอประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องการจัดเตรียมและส่งมอบแบบพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น และเมื่อได้รับแบบพิมพ์ต่างๆ แล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบและพิมพ์ทดสอบ หากแบบพิมพ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

อนึ่ง เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกครั้งที่ผ่านมามักปรากฏปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด โดยผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ในพื้นที่ มีรายการผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ้ำซ้อน หรือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตกหล่นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึงขอให้กำชับสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยความละเอียดรอบคอบก่อนปิดประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ

ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนาคม ใจจิระ)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔ - ๖

โทรสาร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๔

สำนักบริหารการทะเบียน
เลขที่ 12903
วันที่ ๑๕ ก.ย ๒๕๖๔
เวลา

ด่วนที่สุด
ที่ ลศ ๐๐๑๒/ว ๑๕๕๓



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ - เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียน ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
พันตำรวจเอก (จรัมพร นวน)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายนามทะเบียนราษฎร
เลขที่ ๒๓๖๓
วันที่ ๕ ก.ย ๒๕๖๔
เวลา

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๘๘๕๔
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๕๘

แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(28 พ.ย. 64)

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินการ	หมายเหตุ
กันยายน 2564		
7 ก.ย. 64	- ค.ร.ม. มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง	
ตุลาคม 2564		
1 ต.ค. 64	- วันที่ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (ม.142)	
2 ต.ค. 64	- วันที่ ผอ.กต. ท้องถิ่น เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง	
5 ต.ค. 64	- วันที่ ผอ.กต. จังหวัด ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง	
6 ต.ค. 64	- วันที่ ผอ.กต. ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ม.12)	
11-15 ต.ค. 64	- วันรับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12)	5 วัน
22 ต.ค. 64	- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ม.52)	
25 ต.ค. 64	- วันสุดท้ายยื่นคำร้องต่อ กกต. กรณีไม่รับสมัคร (ม.55)	
พฤศจิกายน 2564		
2 พ.ย. 64	- ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.43)	
7 พ.ย. 64	- วันสุดท้ายแต่งตั้ง กปน./รปภ. (ม.28)	
7 พ.ย. 64	- วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร (ม.56)	
12 พ.ย. 64	- วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.43)	
17 พ.ย. 64	- วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) - วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ม.44,ม.45) - วันสุดท้าย กกต. วินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56)	
20 พ.ย. 64	- วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ม.58)	
21- 27 พ.ย. 64	- แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40)	7 วัน
27 พ.ย. 64	- วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56) - วันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ์	
28 พ.ย. 64	- วันเลือกตั้ง	
29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64	- แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40)	7 วัน
ธันวาคม 2564		
15 ธ.ค. 64	- วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจัดทำบัญชีผู้ถูกจำกัดสิทธิ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 216)	
28 ธ.ค. 64	- วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง	
มกราคม 2565		
27 ม.ค. 65	- วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคสอง - วันสุดท้ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 66)	

แผนปฏิบัติงานเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) ในภารกิจของสำนักทะเบียน
(วันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การประชุมชี้แจงหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด	หลังประกาศให้มีการเลือกตั้ง
๒	บันทึกข้อมูลการจัดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	หลังประกาศให้มีการเลือกตั้ง - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๓	จัดพิมพ์ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	หลังประกาศให้มีการเลือกตั้ง - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๔	ประมวลผลและจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิให้ กกต. ท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง)	หลังประกาศให้มีการเลือกตั้ง - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๕	พิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน	ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๖	ปิดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ไม่น้อยกว่า ๒๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง)	วันสุดท้ายวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๗	ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้ไปรษณีย์ในเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการส่งให้เจ้าบ้านต่อไป	ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๘	วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง)	วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๙	รับคำร้องขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง)	ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๐	การพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มเติมหลังการเพิ่มชื่อ	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๑	การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (รอบแรก) (ภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตั้ง)	ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๒	วันเลือกตั้ง	วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๓	การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (รอบสอง) (ภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกตั้ง)	ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑๔	วันสุดท้ายการยื่นอุทธรณ์เรื่องการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง)	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑๕	การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง)	ระหว่างวันที่ ๖ ธันวาคม - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

คำแนะนำการตรวจคุณสมบัติเรื่องการมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

๑. ผู้ที่เกิดจากบิดาและมารดาซึ่งเป็นคนสัญชาติไทย (บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วในขณะที่ผู้หนึ่งเกิด) ดูได้จากสูติบัตรหรือใบเกิด หรือถ้าดูจากทะเบียนบ้านให้ดูที่เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้หนึ่ง เลขหลักแรกจะต้องเป็นเลข ๑ หรือเลข ๒ แต่ถ้าเป็นเลข ๓ , ๔ , ๕ หรือ ๘ และระบุว่าผู้หนึ่งมีสัญชาติไทย จะต้องดูหลักฐานอื่นประกอบ (๓)
๒. ผู้ที่เกิดจากมารดาเป็นคนสัญชาติไทย บิดาเป็นคนสัญชาติอื่น (มารดาต้องมีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วในขณะที่ผู้หนึ่งเกิด) ดูได้จากเอกสารเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๓. ผู้ที่เกิดจากมารดาเป็นคนสัญชาติอื่น บิดาเป็นคนสัญชาติไทย กรณีนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดของผู้หนึ่งด้วย เพราะถ้าเกิดในประเทศไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสัญชาติ แต่ถ้าเกิดต่างประเทศบิดาจะต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา หรือบิดาต้องจดทะเบียนรับรองผู้หนึ่งเป็นบุตร หรือศาลสั่งให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ซึ่งได้รับหนังสือรับรองผลการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (นายอำเภอ) ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจะทำให้ผู้หนึ่งได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ดูได้จากเอกสารเช่นเดียวกับข้อ ๑. โดยถ้าเอกสารระบุสถานที่เกิดเป็นต่างประเทศจะต้องดูทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือทะเบียนรับรองบุตร หรือคำสั่งศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดประกอบด้วย
๔. ผู้ที่เกิดจากมารดาและบิดาซึ่งเป็นคนสัญชาติอื่นทั้งสองคน โดยบิดาและมารดาเป็นผู้ที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวอยู่ก่อนแล้วในขณะที่ผู้หนึ่งเกิด ดูได้จากเอกสารเช่นเดียวกับข้อ ๑. และควรต้องดูใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาประกอบด้วย โดยดูวันที่ออกเอกสารใบสำคัญฯ หรือวันที่ได้รับอนุญาต เทียบกับวันเดือนปีเกิดของผู้หนึ่ง
๕. บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักโดยหลักแรกเป็นเลข ๘ และหลักที่ ๖ และ ๗ เป็นเลข ๗๓ หรือ ๘๔ หรือ ๙๐ เช่น ๘ xxx๙ ๗๓xxx xx x หรือ ๘ xxx๙ ๘๔xxx xx x

คำแนะนำเพิ่มเติม

- (๑) กรณีไม่มีสูติบัตรหรือใบเกิด และเป็นผู้ที่เกิดจากบิดาสัญชาติไทย มารดาสัญชาติอื่น ให้ดูหนังสือรับรองการเกิดหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดแทน
- (๒) กรณีผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักโดยเลขหลักแรกเป็นเลข ๓ , ๔ , ๕ , หรือ ๘ และรายการบิดาและมารดาของผู้หนึ่งในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นคนสัญชาติอื่น ให้ดูจากสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดตาม (๑) และต้องดูใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาด้วย
- (๓) กรณีผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักโดยเลขหลักแรกเป็นเลข ๓ , ๔ , ๕ หรือ ๘ และรายการบิดาและหรือมารดาของผู้หนึ่งในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นคนสัญชาติไทย ควรต้องดูหลักฐานของบิดามารดาว่าได้สัญชาติไทยมาอย่างไร เช่น บางคนอาจได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ หรือบางคนได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีผลต่อการได้สัญชาติไทยของบุตรทั้งสิ้น ทั้งนี้หลักฐานที่ควรต้องดูได้แก่ สูติบัตรหรือใบเกิดของบิดามารดา หรือทะเบียนบ้านของบิดามารดาโดยดูว่าบิดาของบิดาและมารดา (ปู่และตา) และมารดาของบิดาและมารดา (ย่าและยาย) เป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่

กรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาเรื่องสัญชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๒ - ๖ โทรสาร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๙ , ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๓๕

การพิจารณาสัญชาติไทยโดยการเกิดจากเลขประจำตัวประชาชน

เลขหลักแรก	สัญชาติตามทะเบียนบ้าน	ความหมาย	หมายเหตุ (ข้อพิจารณา)
๑ หรือ ๒	ไทย	โดยการเกิด	
๓ หรือ ๔	ไทย	โดยการเกิด	<p>ต้องตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ถ้าบิดาและมารดา สัญชาติไทย ผ่าน ๒. ถ้ามารดา สัญชาติไทย บิดา สัญชาติอื่น ผ่าน ๓. ถ้าบิดา สัญชาติไทย มารดา สัญชาติอื่น ต้องพิจารณาสถานที่เกิดของบุตร หรือสถานภาพการสมรสของบิดามารดา กล่าวคือ <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ ถ้าบุตรเกิดในประเทศไทย ผ่าน ๓.๒ ถ้าบุตรเกิดนอกประเทศไทย ต้องมีหลักฐานการสมรสของบิดามารดา หรือทะเบียนรับรองบุตร หรือหนังสือรับรองผลการพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรที่นายอำเภอออกให้ ผ่าน ๔. ถ้าบิดาและมารดา สัญชาติอื่น บิดาและมารดาต้องมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ผ่าน
๕	ไทย	โดยการเกิด	<p>ให้ตรวจสอบวันที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าเพิ่มชื่อตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕ ผ่าน - ถ้าเพิ่มชื่อก่อนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕ ให้ดูสัญชาติของบิดามารดา เช่นเดียวกับบุคคลเลข ๓ หรือ ๔ - ถ้าบิดาและมารดา สัญชาติอื่น และไม่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ให้ขอดูหลักฐานการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของผู้นั้น โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (๑) ถ้ามีใบสำคัญการแปลงสัญชาติ หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยให้สัญชาติไทยตามสามี ไม่ใช่ไทยโดยการเกิด (๒) ถ้ามีหนังสืออนุมัติสัญชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยบิดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้งหรือมั่ว เมี่ยนหรือเย้า อาข่าหรืออีเก้อ ลานูหรือมุเซอ ลีซูหรือลีซอ ลัวะหรือละว้า ขมุหรือมลาบรี ผ่าน
๘	ไทย	โดยการเกิด	<p>ให้ตรวจสอบเลขหลักที่ ๖ และ ๗ ในเลข ๑๓ หลัก ถ้าเป็นเลขต่อไปนี้ ผ่าน</p> <p>เลข ๗๓ (ม.๒๓)</p> <p>เลข ๘๔ (ระเบียบฯ ๒๕๔๓)</p> <p>เลข ๙๐ (ไทยพลัดถิ่น)</p> <p>เลข ๕๕ เลข ๕๖ เลข ๕๘ เลข ๖๓ ถึงเลข ๖๘ เลข ๗๖ ถึงเลข ๗๙ เลข ๘๐ เลข ๘๒ เลข ๘๕ ถึงเลข ๘๙ (ม. ๗ ทวิ)</p>